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-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๓  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายถาวร  เสนเนียม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสงขลา  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอลงกรณ์  พลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประสาท  ตันประเสริฐ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครสวรรค์  พรรคชาติพัฒนา  เรื่อง  การสร้างเขื่อนแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอรรถพร  พลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเพชรบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  นโยบายปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน
ตําแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อิหม่าม  คอเต็บ  และบิหลั่น   
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นางมนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตําบลไชยบุรี  
อําเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   
 กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๑  และ  ๒  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอนันต์  ลิมปคุปตถาวร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการแก้ไขน้ําประปาไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
ของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  ๒๕๕๒  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย  ปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้  ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  นายปริญญา  ศิริสารการ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
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นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์  นายโสภณธีณ์  ตะติโชติพันธุ์  และนางสาววารุณี  เจนาคม  
ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 
 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นผู้ตอบชี้แจง  โดยมีรองประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม  จากนั้นรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕  นาฬิกา 
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